

Số: /UBND-THVX

Tuyên Quang, ngày tháng 6 năm 2024

V/v thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP
ngày 05/6/2024 của Chính phủ

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024. Trong đó, tập trung thực hiện tốt những công việc cụ thể sau:

1.1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thực chất, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được và tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

Chuẩn bị tốt và kịp thời các nội dung trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Tổ chức các hội nghị, cuộc họp bảo đảm đúng quy chế, quy định; nội dung, thành phần phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

1.2. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2222/UBND-THVX ngày 24/5/2024.

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang theo chỉ đạo của Ủy ban

nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1955/UBND-THVX ngày 10/5/2024 và Văn bản số 2039/UBND-THVX ngày 30/5/2024.

Thực hiện rà soát, cập nhật phương án tăng trưởng quý II, quý III và cả năm 2024. Tích cực rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; tập trung xử lý giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xây dựng, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình dự án. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo, tuyệt đối không để thiếu điện. Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung ứng trong mọi tình huống. Thực hiện hiệu quả các chính sách kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, thúc đẩy áp dụng thương mại điện tử. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 2167/UBND-KT ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực và cây ăn quả đặc sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025; triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là các mặt hàng nông sản có thể mạnh đang vào mùa thu hoạch. Triển khai Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 04/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả giảm thiệt hại do thiên tai, hạn hán, bão lũ, tăng cường phòng, chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm Văn bản số 2362/UBND-KT ngày 03/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 17/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tập trung nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương giai đoạn 2023-2025, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện Hàm Yên và các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch năm 2024.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng. Triển khai thực hiện Thông báo số 92/TB-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận làm việc tại các huyện về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định, dự án, đề án kế hoạch của tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024.

1.3. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, chủ động, hướng dẫn xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, các Chương trình mục tiêu quốc gia; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ đầu tư các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các Kết luận: số 1525-KL/TU ngày 15/3/2024, số 1539-KL/TU ngày 05/4/2024 và Thông báo số 1059-TB/TU ngày 10/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động phát huy tinh thần sáng tạo, linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công, sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư các dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc Lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trường THPT Chuyên tại địa điểm mới,... Tăng cường kiểm tra các dự án, chấn chỉnh ngay tồn tại, hạn chế, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tổ chức, cán nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Tham mưu, đề xuất theo thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án chậm giải ngân sang các dự án khác giải ngân nhanh và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng quan trọng của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán, kiểm soát chi để đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, thủ tục giải ngân; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến.

Chủ động, quyết liệt đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm người đứng đầu các cấp chính quyền, sở, ban, ngành chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo thẩm quyền đã được phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng rà soát, điều chỉnh, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên danh mục các dự án, nội dung thành phần về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để đầu tư, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả; tránh dàn trải, manh mún và có nguy cơ rủi ro, sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện nghiêm Thông báo số 94/TB-UBND ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Triển khai thực hiện Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về giao mục tiêu, nhiệm vụ đối với huyện Na Hang thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-

2025 tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 về Giao mục tiêu, nhiệm vụ đối với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025, Tích cực chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

1.4. Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2024; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, nhất là đối với các dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, thương mại điện tử,... Quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử; kiên quyết rút, thu hồi ngay giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng và xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị thu ngân sách nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2024 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2454/UBND-THVX ngày 07/6/2024.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện Văn bản số 2218/UBND-THVX ngày 23/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất và huy động vốn cho đầu tư phát triển. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Triển khai thực hiện Văn bản số 2315/UBND-KT ngày 30/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các Tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2024 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng. Khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hoàn tất các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng và các công việc liên quan khác. Tăng cường đối thoại với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các quy định của pháp luật để giải quyết phản ánh, kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

1.5. Tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2024 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực và điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi an toàn, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót, tiêu cực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức Kỳ thi bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; tăng cường giáo dục hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tích cực phòng, chống các bệnh truyền nhiễm thường gặp vào mùa hè, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Triển khai thực hiện Văn bản số 2033/UBND-THVX ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Tập trung giải quyết triệt để, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1877/UBND-THVX ngày 08/5/2024. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; có biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, thức ăn đường phố; thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm; tăng cường năng lực, nhân lực, kinh phí cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng. Triển khai Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ và Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch lao động việc làm năm 2024, tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình lao động để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, tạo thêm việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; xuất cấp gạo kịp

thời để hỗ trợ người dân trên địa bàn trong thời điểm giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh; tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; tăng cường, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo vệ trẻ em phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội; chủ động phối hợp cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; về các cơ chế, chính sách và kết quả tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Chú trọng truyền thông về chính sách, công tác chỉ đạo điều hành; về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ; biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt, những việc làm tích cực; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ...

1.6. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Tuyên Quang sau khi Đề án được Chính phủ phê duyệt, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, chú trọng việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư hợp lý, bảo đảm ổn định, không xáo trộn, phức tạp.

Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Triển khai thực hiện Văn bản số 2292/UBND-THCBKS ngày 29/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp, Văn bản số 2230/UBND-THCBKS ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các lĩnh vực; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền và quy trình quy định. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, cho thuê trọ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp đề tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải ngân

vốn đầu tư công, công tác quy hoạch theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên, chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Văn bản này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên (thực hiện);
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Hth65).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn